

	MATICHON <small>INFORMATION CENTER</small>	Subject Heading :
Source :	ไทยรัฐ (บ่าย)	61294387
Date : 12 ก.ย. 2561	Page : 8	No :

“ซีอีโอ ปตท.” ได้ปมผูกขาด

● ชื่อ “โกลว์พลังงาน” โปรงใส ปั้น “อเนซอน” สู้แบรนม์นอก

ซีอีโอใหม่ ปตท. ยัน ชื่อหุ้นใหญ่ “โกลว์พลังงาน” ป้อนไฟฟ้าในภูมิภาคมาบตาพุดสนองนโยบายรัฐ ลั่น กกพ.เคาะผลตรวจสอบหากซื้อไม่ได้ต้องมีคำตอบสังคม สอกกลับพวกมโนปั้นกาแฟอเมซอนทำลายกาแฟรดเซ็น ยันปั้นแบรนต์ไทยสู่ตลาดโลก

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดแถลงข่าวในการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการว่า การบริหารงานปตท. ในระยะเวลา 2 ปี จากนี้ จะดำเนินการภายใต้ต้นนโยบาย Change for the future หรือการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเนื่องจาก ปตท. เป็นองค์กรที่อยู่มาแล้วกว่า 40 ปี บุคลากรเดิมเริ่มมีการเกษียณ จึงต้องสร้างบุคลากรรุ่นใหม่มารองรับการพึ่งหลายทางเทคโนโลยี หรือ “ดิสรัพทไฟเทคโนโลยี” และดิจิทัลไลเซชัน

● ชุกกลยุทธ์ CHANGE for Future

ทั้งนี้ แนวคิดในการบริหารจัดการ ปตท. นั้นจะสานต่อการทำงานตามกลยุทธ์ของ ปตท. ที่ได้วางไว้จากรุ่นสู่รุ่น โดยปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความท้าทายต่างๆ ทั้งปัจจุบันและอนาคต ผ่านนโยบาย “CHANGE for Future of Thailand 4.0” มุ่งเป้าประกอบ 6 ด้าน อาทิ Continuity สานต่อเพื่อความต่อเนื่องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนด

ยุทธศาสตร์ สำหรับการดำเนินธุรกิจแบบ 3D คือ Do now, Decide now และ Design now Honesty ความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และดำเนินการอย่างมีจริยธรรมนำธุรกิจ คำนี้ถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล เป็นต้น

“จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและความท้าทายในอนาคต ปตท. จำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเป็นองค์กรตัวอย่างของประเทศไทย ร่วมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีที่วางไว้และสอดคล้องกับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งจะนำพาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับชุมชนสังคม และประเทศ โดย ปตท. มีเป้าหมายคือ ปตท. ต้องเป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ เน้นความโปร่งใส สู่ความยั่งยืน”

● โต้ “โกลว์พลังงาน” ผูกขาดพลังงาน

ส่วนกรณีบริษัทจีพีเอสซี จำกัด (มหาชน) ในเครือ ปตท.จะเข้าซื้อหุ้นใหญ่ของบริษัท โกลว์พลังงาน จำกัด (มหาชน)ที่กำลังถูกร้องหัวหน้าพรรค ปชป.ขัดขวาง อ้างจะทำให้มีอำนาจเหนือตลาดและผูกขาดการขายไฟฟ้าในนิคมมาบตาพุดนั้น นายชาญศิลป์กล่าวไว้ว่า ปตท.อยู่ระหว่างรอผลตรวจสอบประเด็นอำนาจเหนือตลาดที่วันนี้จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แต่ในเบื้องต้นประเมินว่าหากจีพีเอสซีซื้อโกลว์แล้วเสร็จ จะส่งผลให้จีพีเอสซีเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศที่กำลังผลิตไฟฟ้ารวม 4,835 เมกะวัตต์จากปัจจุบัน 1,940 เมกะวัตต์

ทั้งนี้การตัดสินใจเข้าซื้อโกลว์พลังงานนั้น เป็นไปตามเป้าหมายของ ปตท.และตรงกับความต้องการของบริษัทโกลว์ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นใหญ่จากประเทศฝรั่งเศสด้วย แม้ว่าก่อนหน้านี้โกลว์จะเจรจากับหลายๆบริษัทในประเทศไทยแต่สุดท้ายก็ได้ซื้อสรุปที่ ปตท. เพราะมีธุรกิจพลังงานที่ใกล้เคียงกันมีการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเหมือนกันและตั้งบริเวณใกล้เคียงกัน สามารถใช้สาธารณูปโภค หรือเครื่องจักรร่วมกันได้ และทั้ง 2 บริษัทก็แจ้งให้กระทรวงพาณิชย์รับทราบและยืนยันว่า ไม่มีการผูกขาดกิจการ หรืออำนาจเหนือตลาดแต่อย่างใด

888

“หากสามารถซื้อกิจการจากโกลว์ได้สำเร็จ ก็เท่ากับเป็นการผลิตไฟฟ้าป้อนให้โรงงานอุตสาหกรรมในมาบตาพุด และรองรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ทั้งหมดตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาไฟตกไฟดับ และปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็แทบไม่เหลือขายเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แต่อย่างใด”

● ปั่นกาแฟไทยสู้ “แบรนด้นอก”

ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีแสดงความกังวลต่อการรุกรานกาแฟอเมซอนของ ปตท.ว่าจะผูกขาดร้านกาแฟทำให้ร้านกาแฟขนาดเล็กตามชุมชนล้มหายตายจากไปนั้น ยืนยันว่า การสร้างแบรนด้อเมซอนให้เป็นกาแฟในปืมนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชนที่เดินทางสัญจรในราคาไม่แพง คนทุกระดับเข้าถึง และเป็นกิจการเสริมธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน ก่อนขยายกิจการไปยังห้างสรรพสินค้าแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนขนาดใหญ่ โดยที่ผ่านมาได้เปิดให้ประชาชนมาร่วมทุนเป็นแฟรนไชส์ ทำให้ 90% ของเจ้าของกิจการเป็นประชาชนทั่วไปจึงไม่เป็นการทำลายร้านกาแฟเกรดเล็กที่มีอยู่กว่าแสนรายทั่วประเทศแต่อย่างใด

นายชาญศิลป์ กล่าวถึงความคืบหน้าการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกพันธมิตรร่วมลงทุน 2 รายจากก่อนหน้านี้ที่พิจารณาอยู่กว่า 10 ราย ซึ่ง ปตท.จะดำเนินการในนามบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด คาดจะมีความชัดเจนช่วงไตรมาส 1-2 ของปี 2562

นอกจากนี้ ปตท.ยังอยู่ระหว่างร่วมกับบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ศึกษาแนวทางการบูรณาการและสร้างนวัตกรรมทางด้านพลังงานและดิจิทัล เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการให้บริการ สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจและการให้บริการ เพื่อพัฒนาไปสู่ “กรุงเทพฯ เมืองอัจฉริยะ” หรือสมาร์ทซิตี้ (Smart city) ทั้งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”.